



ประกาศโรงเรียนสตรีอ่างทอง

เรื่อง ระเบียบโรงเรียนสตรีอ่างทอง ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.๒๕๖๖

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงานของสถานศึกษาให้มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน และการปฏิบัติตนของนักเรียนเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวมทั้งเป็นการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โรงเรียนสตรีอ่างทองจึงได้มีการสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศแนวทางปฏิบัติของโรงเรียน ดังนี้

นักเรียนต้องปฏิบัติตนเกี่ยวกับการไว้ทรงผม โดยสามารถไว้ทรงผมสั้นหรือยาวก็ได้ ดังนี้
นักเรียนหญิง ม.ต้น

ผมสั้น ตัดตรง ด้านข้างและด้านหลังของผมนยาวเท่ากัน ความยาวไม่เกินคาง ไม่ตัด ไม่ซอย ไม่สไลด์ผม ไม่ไดร์ ไม่ม้วนปลาย ไม่เซท ไม่ใส่ครีม ไม่ใส่เจล ไม่ฉีดสเปรย์ ไม่โกรกผม ไม่ย้อมผม ไม่ถักเปีย ไม่ทำทรงผมแปลกๆตามสมัยนิยม ไม่ตกแต่งเครื่องประดับใดๆ ผมหน้าม้ายาวไม่เกินคิ้วด้านบน

ผมยาว ต้องรัดรวบผมตั้งเป็นมัดเดียวให้เรียบร้อย ในระยะไม่ต่ำกว่าแนวระดับหู โดยใช้อย่างรัดผมสีดำ ปลายผมยาวเสมอกัน ความยาวไม่เกินปกเสื้อของนักเรียนหญิง ไม่ปล่อยผมไว้ด้านข้างแก้ม ไม่ตัด ไม่ซอย ไม่สไลด์ผม ไม่ไดร์ ไม่ม้วนปลาย ไม่เซท ไม่ใส่ครีม ไม่ใส่เจล ไม่ฉีดสเปรย์ ไม่โกรกผม ไม่ย้อมผม ไม่ถักเปีย ไม่ทำทรงผมแปลกๆตามสมัยนิยม ไม่ตกแต่งเครื่องประดับใดๆ ห้ามปล่อยสยายผมในเครื่องแบบนักเรียน เครื่องแบบพลศึกษา และเครื่องแบบกิจกรรมอื่น โดยนักเรียนผูกโบว์ตามระเบียบโรงเรียนกำหนด ขนาดความกว้าง ๑.๕ นิ้ว ติดก๊ีบดำ เก็บผมให้เรียบร้อย

นักเรียนหญิง ม.ปลาย

ผมสั้น ตัดตรง ด้านข้างและด้านหลังของผมนยาวเท่ากัน ความยาวไม่เกินขอบบนปกเสื้อ ไม่ตัด ไม่ซอย ไม่สไลด์ผม ไม่ไดร์ ไม่ม้วนปลาย ไม่เซท ไม่ใส่ครีม ไม่ใส่เจล ไม่ฉีดสเปรย์ ไม่โกรกผม ไม่ย้อมผม ไม่ถักเปีย ไม่ทำทรงผมแปลกๆตามสมัยนิยม ไม่ตกแต่งเครื่องประดับใดๆ ผมหน้าม้ายาวไม่เกินคิ้วด้านบน

ผมยาว ต้องรัดรวบผมตั้งเป็นมัดเดียวให้เรียบร้อย ในระยะไม่ต่ำกว่าแนวระดับหู โดยใช้อย่างรัดผมสีดำ ปลายผมยาวเสมอกัน ความยาวไม่เกินกึ่งกลางหลัง ไม่ปล่อยผมไว้ด้านข้างแก้ม ไม่ตัด ไม่ซอย ไม่สไลด์ผม ไม่ไดร์ ไม่ม้วนปลาย ไม่เซท ไม่ใส่ครีม ไม่ใส่เจล ไม่ฉีดสเปรย์ ไม่โกรกผม ไม่ย้อมผม ไม่ถักเปีย ไม่ทำทรงผมแปลกๆตามสมัยนิยม ไม่ตกแต่งเครื่องประดับใดๆ ห้ามปล่อยสยายผมในเครื่องแบบนักเรียน เครื่องแบบพลศึกษา และเครื่องแบบกิจกรรมอื่น โดยนักเรียนผูกโบว์ตามระเบียบโรงเรียนกำหนด ขนาดความกว้าง ๑.๕ นิ้ว ติดก๊ีบดำ เก็บผมให้เรียบร้อย

นักเรียนชาย

ม.ต้น ตัดทรงนักเรียน (เกรียน ๓ ด้าน) หรือรองทรงสูงเท่านั้น ไม่ไว้จอน ไม่ไว้หนวดหรือไว้เครา ไม่กันผม ไม่เซท ไม่ใส่ครีม ไม่ใส่เจล ไม่ฉีดสเปรย์ ไม่โกรกผม ไม่ทำสีผม ไม่ทำทรงผมทรงแปลกๆ ตามสมัยนิยม

ม.ปลาย เกรียน ตัดผมรองทรงสูง หรือรองทรงต่ำเท่านั้น ไม่ไว้จอน ไม่ไว้หนวดหรือไว้เครา ไม่กันผม ไม่เซท ไม่ใส่ครีม ไม่ใส่เจล ไม่ฉีดสเปรย์ ไม่โกรกผม ไม่ทำสีผม ไม่ทำทรงผมทรงแปลกๆ ตามสมัยนิยม

**** นักเรียนทุกคน ตัดผมตามตารางที่โรงเรียนกำหนดอย่างเคร่งครัด****

การดำเนินการตามแนวปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ยึดถือหลักความเหมาะสมในการพัฒนา
บุคลิกภาพที่ดีของนักเรียน และเป็นไปด้วยความสมัครใจของนักเรียน โดยครูจะต้องเป็นผู้สนับสนุน
ส่งเสริม กำกับ ดูแล ให้นักเรียนสามารถเลือกทรงผมให้เข้ากับบุคลิกภาพ และความมั่นใจของ
ตนเอง รวมถึงการรักษาสุขอนามัยที่ดีให้เหมาะสมกับความเป็นนักเรียนและจะต้องไม่ขัดแย้งกับ
ระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖



(นายมงคล บกสกุล)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีอ่างทอง